
  

 
1 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่39 (ประจ าปี 2567) 
ของ บริษัท ผลิตภัณฑต์ราเพชร จ ากัด (มหาชน) 

 

ประชุมเมื่อวนัศุกรท์ี่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งพินนาเคิล 4-6 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตลั กรุงเทพฯ เลขที่ 
971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยประธานฯ ไดแ้ถลงใหท้ี่ประชุมทราบว่า  เพื่อใหก้าร
ประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นีเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายก าหนด  จึงมอบหมายให้นายกฤช     
กุลเลิศประเสริฐ และนางสาวชนัญ โพธ์ิประสาท เป็นผูช้ีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงส าหรบั
การพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปนี ้ซึ่งรายละเอียดไดแ้สดงไวใ้นหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านใน
รูปแบบ QR Code ก่อนการประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 
(1) ตามที่บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอวาระการประชุม        

ผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าส าคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการ
ล่วงหนา้ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้คนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้น  
จะด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และเรียงตามล าดบัวาระตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ 

(2) ตามที่บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 39 (ประจ าปี 2567) บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดย 
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส่้งค าถามที่เห็นวา่ส าคญัเป็นการล่วงหนา้ตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2567 ถึงวนัท่ี 9 เมษายน 2567 ซึ่ง
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้คนใดเสนอค าถามเป็นการล่วงหนา้  

(3) การออกเสียงลงคะแนนก าหนดใหก้ระท าโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะ
ตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

(4) มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้  
(4.1)  กรณีปกติ ใหใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของที่ประชมุ ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานท่ีประชุมจะใชสิ้ทธิออก

เสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด ในการประชมุครัง้นีถื้อว่าทกุวาระเป็นกรณีปกติ ยกเว้นวาระที ่6 
และวาระที ่8 ถือเป็นกรณีอื่นๆ 

(4.2)  กรณีอื่นๆ หมายถึง กรณีที่มีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้
ด  าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดนัน้ ซึ่งไดแ้ก่  
• วาระที ่6 เร่ืองพิจารณาก าหนดผลตอบแทนกรรมการ : การลงมติในวาระนีจ้ะใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า

สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี ้
กรรมการทกุคนถือว่ามีส่วนไดเ้สียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชมุนี ้

• วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดบททั่วไป ข้อ 3 เพื่อให้
สอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนด : การลงมติที่ประชุมในวาระนีจ้ะใชค้ะแนนเสียงตามขอ้บงัคับของบริษัทฯ 
ขอ้ที่ 42 (3) (ง) ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือ   
ถือว่าเห็นดว้ย โดยใหผู้ท้ี่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงตอ้งใชบ้ตัรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ไดแ้จกในช่วงลงทะเบียนก่อนเขา้
ประชุม ซึ่งเมื่อสิน้สดุเนือ้หาแต่ละวาระแลว้ ประธานฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน โดยใหท้ าเครื่องหมายใน
บตัรลงคะแนนดงักล่าว และส่งใหเ้จา้หนา้ที่ประสานงานภายในหอ้งประชมุเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนดว้ยระบบบารโ์ค๊ด 
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(6) สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 ระลอกใหม่ บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขอนามัยและ   
ความปลอดภัยของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นในครัง้นี ้จึงไดก้ าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส าหรบัการเขา้ร่วม
ประชุมตามประกาศของทางราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 โดยบริษัทฯ จัดให้มีการ       
คดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยจดัใหม้ีการเวน้ระยะห่างและจ ากัดจ านวนผูท้ี่อยู่ในหอ้งประชุม และขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้ 
ทุกท่านสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งนีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ไม่ใหบุ้คคลท่ีไม่ผ่านมาตรการคดักรอง 
เช่น มีอุณหภมูิร่างกายสงูเกินกว่าที่ก าหนด ไม่สวมหนา้กากอนามยั และเพิ่งเดินทางกลบัจากประเทศกลุ่มเส่ียง หรือพืน้ที่เส่ียง
ในประเทศตามประกาศของทางราชการเขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้ 

(7) บรษิัทฯ ไดม้ีการบนัทึกภาพการประชมุในลกัษณะส่ือวิดีทศันต์ลอดการประชมุผูถื้อหุน้ 

หลงัจากนัน้ จึงไดเ้ขา้สู่การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 39 (ประจ าปี 2567) โดยไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ตวัแทน
ผูส้อบบญัชี จากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และตวัแทนจาก สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

(ก) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ มีจ านวน 10 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจ านวน 12 คน) คิดเป็นรอ้ยละ 83.33                       
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิัทฯ โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้
(1) นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 
(2) นายศกัดา มณีรตันฉตัรชยั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
(3) นายอนนัต ์เลา้หเรณ ู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
(4) นายธนิต ปลิุเวคินทร ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
(5) นายวฒุิไกร โสตถิยานนท ์ กรรมการอิสระ และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
(6) นายฉตัรชยั ทีปสวุรรณ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
(7) นายกมลพฒัน ์ทีปสวุรรณ กรรมการ  
(8) นายอศันี ชนัทอง กรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิต 
(9) นายสาธิต สดุบรรทดั กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ประธานกรรมการจดัการ และกรรมการเทคโนโลยี

และนวตักรรมการผลิต 
(10) นายสนุทร สวุรรณเจตต ์ กรรมการ กรรมการเทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิต กรรมการจดัการ 

และผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายการผลิตและวิศวกรรม 
(ข) ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุมในคร้ังนี ้มีจ านวน 3 คน โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้ 

(1) นายกฤช กลุเลิศประเสรฐิ กรรมการเทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิต กรรมการจดัการ  
ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายการบรหิารกลาง และเลขานกุารบรษิัทฯ 

(2) นายก าชบั วฒันธรรม ผูจ้ดัการฝ่าย (อาวโุส) สายการขายและการตลาด 
(3) นายสพุฒัน ์เกียรตินิธิอมร ผูจ้ดัการฝ่าย (อาวโุส) สายการขายและการตลาด 

(ค) ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ มีจ านวน 2 คน โดยมี
รายชื่อดงัต่อไปนี ้ 
(1) นางสาวชนารตัน ์จนัหวา         ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 9052 
(2) นางสาวฌลัลิกา ปัญญา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 11872 ซึง่เป็นผูส้อบบญัชีรายใหม่            

                                                  ที่จะเสนอขออนมุตัิแตง่ตัง้ในการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้

(ง) ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยทีเ่ข้าร่วมประชุมในคร้ังนี ้มีจ านวน 1 คน คือ นายทรงพล สคุนธพงศ ์
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(จ) กรรมการที่จะเข้ามารับต าแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการทีล่าออก และพ้นจากต าแหน่งตามวาระ มีจ านวน 2 คน 
โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้ 
(1) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์ิวฒัน ์
(2) นายจกัร จลุเกียรติ 

(ฉ) ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ซ่ึงอาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีความโปร่งใส 
มีจ านวน 1 คน คือ นางสาววาสนา จนัทรคหูา  

 
เร่ิมการประชุม  

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พรอ้มทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี ้            
โดยประธานฯ แถลงว่ามีผูถื้อหุน้มาเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 107 ราย ถือหุน้จ านวน 43,801,751 หุน้ และโดยการมอบ
ฉนัทะจ านวน 60 ราย ถือหุน้จ านวน 589,126,651 หุน้ รวมทัง้สิน้จ านวน 167 ราย ถือหุน้รวมทัง้สิน้ 632,928,402 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
74.02 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด จึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้ก าหนดของบริษัทฯ โดยมี
กรรมการของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุมในครัง้นี ้จ  านวน 10 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจ านวน 12 คน) คิดเป็นรอ้ยละ 83.33 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิัทฯ จึงเริ่มการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่38 (ประจ าปี 2566) 

ประธานฯ ไดเ้สนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 38 (ประจ าปี 2566)      
ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกรท์ี่  21 เมษายน 2566 ตามที่ได้น าส่งพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์          
ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวไดบ้นัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งตรงตามมติ
ของที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม
แต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 38 (ประจ าปี 2566) ตามที่เสนอ
ขา้งตน้  

มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดพ้ิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 38 
(ประจ าปี 2566) ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2566 ตามที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

รบัรอง    633,133,359 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่รบัรอง                   -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
งดออกเสียง                    -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
บตัรเสีย                     -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมด  633,133,359 เสียง ที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2566 

ประธานฯ แถลงว่า ส าหรบัผลการด าเนินงาน บริษัทฯ ไดร้ายงานเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัท าไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ แลว้ จึงขอมอบหมาย
ให้นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ไดแ้ก่ นายก าชับ วัฒนธรรม ผูจ้ัดการฝ่าย (อาวุโส)     
สายการขายและการตลาด นายสุพัฒน ์เกียรตินิธิอมร ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) สายการขายและการตลาด นายสุนทร สุวรรณเจตน ์ 
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ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม และนายกฤช กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 
สายการบรหิารกลาง เขา้มารว่มรายงาน ซึ่งมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

(1) ผลการด าเนินงานประจ าปี 2566 โดยสรุป : นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไดร้ายงานว่า  
ส าหรบัปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้และบรกิารประมาณ 5,600 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 8 ซึ่ง
เป็นยอดขายที่สงูที่สดุตัง้แต่บรษิัทฯ ก่อตัง้ขึน้มากว่า 38 ปี ซึ่งบรษิัทฯ สามารถบรหิารจดัการไดต้ามนโยบายและรกัษาการขายสินคา้
ในทุกๆ ช่องทางได ้ท าใหก้ลุ่มบรษิัทฯ มีก าไรสทุธิประมาณ 638 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 2 เนื่องจากบริษัทฯ มีอตัรา
การเติบโตของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารเพิ่มขึน้ในทุกช่องทางการจดัจ าหน่าย รวมทัง้การบริหารดา้น Product Mix ท าให้
กลุ่มบรษิัทฯ มีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากปีก่อน ถึงแมอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ลดลง อนัเป็นผลมาจากตน้ทนุพลงังานท่ียงัทรงตวัในระดบัสงู และ
ตน้ทุนวตัถุดิบหลกัอย่างปนูซีเมนต ์เยื่อกระดาษ และใยหินท่ีปรบัตวัเพิ่มขึน้กว่าปีก่อน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ยงัคงรกัษาผลการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย รวมทัง้มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานทัง้สิน้ 1,150.49 ลา้นบาท ท าใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีสภาพ
คล่องและมีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อจ่ายเงินปันผล ช าระเงินกูร้ะยะยาว และจ่ายดอกเบีย้ เป็นตน้ บรษิัทฯ มีสดัส่วนรายไดจ้ากการ
ขายสินคา้และบริการจ านวน 4 ช่องทาง ไดแ้ก่ (1) ตัวแทนจ าหน่าย (Agent) รอ้ยละ 52 (2) งานโครงการบ้านจัดสรร (Project)     
รอ้ยละ 19 (3) รา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) รอ้ยละ 16 และ (4) ตลาดต่างประเทศ (Export) รอ้ยละ 13  
  (2)   แนวทางการด าเนินงานและแผนงานของบริษัทฯ ในปี 2566-2567: นายก าชับ วัฒนธรรม ผูจ้ัดการฝ่าย 
(อาวุโส) สายการขายและการตลาด และนายสพุฒัน ์เกียรตินิธิอมร ผูจ้ดัการฝ่าย (อาวุโส) สายการขายและการตลาด ไดร้ายงาน
สรุปไดด้งันี ้

(2.1)  ปัจจุบันบริษัทฯ มีช่องทางการจดัจ าหน่าย 4 ช่องทางหลกั ประกอบไปดว้ย (1) ตัวแทนจ าหน่าย (Agent) 
(2) งานโครงการบา้นจดัสรร (Project) (3) รา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade)  และ (4) ตลาดต่างประเทศ (Export) 

(2.2)  แผนการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย ดงันี ้ 

• มุ่งเนน้รกัษาความสมัพนัธก์ลุ่มลกูคา้หลกั โดยปรบัโครงสรา้งทีมขาย เพื่อรองรบัและพฒันาความสมัพนัธ์
ไดอ้ย่างทั่วถึง และเพิ่มกิจกรรมรา้นคา้ช่วงรว่มกบัตวัแทนจ าหน่ายคา้ส่งรายหลกั  

• ยกระดับรา้นคา้เพื่อใหพ้ัฒนาขึน้เป็นลูกคา้รายหลัก (Key Account) /ลูกคา้ขนาดใหญ่ (L : Large) และ
ตัง้เป้าหมายมีลูกคา้รายหลัก (Key Account) / ลกูคา้ขนาดใหญ่ (L : Large) / ลกูคา้ขนาดกลาง (M : Medium) ครอบคลมุทุกจงัหวัด
หลกั  

• กลุ่มลกูคา้ใหม่ เช่น กลุ่มงานโครงการในส่วนภมูิภาค เช่น รา้นกระจก รา้นยิปซมั รา้นอลมูิเนียม เป็นตน้ 
(2.3)  การพัฒนาร่วมกับบริษัทอสังหาริมทรัพยช์ั้นน าในประเทศไทย เป็นการพฒันาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อใหม้ีการขายสินคา้ทั้งระบบ เช่น โครงหลังคาส าเร็จรูป อะเส และงานพืน้  ไม้บันได SPC (Stone Plastic Composite) และ
อุปกรณเ์สริมต่างๆ และเจาะตลาดกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก และบริษัทรบัสรา้งบา้น โดยการเพิ่มหน่วยงานวาง 
Specification เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ใหม่และขยายกลุ่มลกูคา้ใหม่  

 ซึ่งบริษัทอสังหาริมทรพัยช์ั้นน าในประเทศไทย ไดแ้ก่ บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เฟรเซอรส์ 
พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บรษิัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) และบรษิัท ควอลิตีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ 

(2.4) ส าหรับช่องทางร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) โดยบริษัทฯ เนน้วางแผนรองรบัการขยายสาขา
ใหม่ โดยปี 2567 มีแผนขยายสาขามากกว่า 33 สาขา ขณะที่กลุ่มสาขาเดิมจะเนน้บริหารสินคา้ที่เคลื่อนไหวชา้ เพื่อใหม้ีพืน้ที่ในการ
ผลักดันสินค้าใหม่ สินคา้ขายดีเข้าสต๊อก เช่น ระบายสินคา้ที่เคล่ือนไหวช้า สินคา้ไม่เคล่ือนไหว และการควบคุมความสัมพันธ์
ระหว่างยอดขายเขา้รา้นคา้กบัยอดขายที่รา้นคา้ขายออก  (Sell In & Sell Out) ในแต่ละสาขาของรา้นคา้ 
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(2.5) ส าหรับช่องทางตลาดต่างประเทศ (Export) บริษัทฯ มุ่งขยายตลาดในกลุ่มลกูคา้ในโซนไกล เช่น อินเดีย 
จีน ฟิลิปปินส ์เป็นตน้ ดว้ยสินคา้กลุ่มบอรด์มาตรฐาน ฝ้า และแผ่นเรียบใยหิน ขณะที่ลูกคา้กลุ่ม CLMV จะปรบักลยุทธร์าคา เพื่อ
รกัษายอดขาย  

(2.6) แผนการตลาดในปี 2567 บรษิัทฯ มีการวางกลยทุธต์่อยอดความหลากหลายของสินคา้และน าเสนอสินคา้
พรอ้มบริการติดตัง้หลงัคาครบวงจรหรือเรียกว่า “Diamond Roof Solutions” ประกอบไปดว้ย (1) บรกิารติดตัง้โครงหลงัคาส าเร็จรูป 
อเสส าเร็จรูป และกระเบือ้งหลงัคา (2) บริการต่างๆ หรือเรียกว่า “Diamond Services” เช่น บริการซ่อมแปล่ียนหลงัคา (Re-Roof) 
และบริการซ่อมสีหลังคา (Re-Paint) (3) น าเสนออุปกรณห์ลงัคาทัง้ระบบตราเพชร เช่น ฉนวนกันความรอ้น แผ่นสะทอ้นความรอ้น 
ชดุอปุกรณค์รอบแหง้ สกรู และแผ่นยิปซั่ม เป็นตน้  

(2.7) การพัฒนาธุรกิจใหม่ ไดแ้ก่ SPC Solutions โดยสรา้งโอกาสจากกลุ่มลกูคา้เดิม ดว้ยสินคา้พืน้ SPC และ
ไมบ้นัได SPC เพื่อต่อยอดจากงานหลงัคา ขยายสู่กลุ่มที่อยู่อาศยัแนวดิ่ง ซึ่งความตอ้งการใชง้านสินคา้กลุ่มนีม้ีแนวโนม้เติบโต 

(2.8) การสื่อสารการตลาด เพื่อใหแ้บรนดเ์ป็นที่รบัทราบทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีการท าส่ือ
ส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบที่สามารถปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกับพืน้ที่และผูใ้ชง้าน โดยครอบครอบคลุมทั้งช่องทาง Offline 
และ Online ดงันี ้

• ส่ือประชาสมัพนัธ ์ณ จุดขายมีความส าคญัต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภค บริษัทฯ จึงไดม้ีการออกแบบ 

ติดตัง้ Booth Display และ Gallery แสดงสินคา้ตราเพชรทกุประเภทตัง้แต่ระบบหลงัคา ฝา้ ผนงั และพืน้ เพื่อใหล้กูคา้สามารถเห็น

ตวัอย่างสินคา้จรงิ และตดัสินใจเลือกซือ้สินคา้ไดท้ี่รา้นคา้ตวัแทนจ าหน่าย และรา้นคา้ปลีกวสัดกุ่อสรา้งรายใหญ่ทั่วประเทศ 

• การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Online และส่ือ Social Media ต่างๆ ได้แก่ Facebook Instagram 

YouTube และ TikTok เป็นตน้ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อ (1) ส่ือสารไปถึงลกูคา้ไดส้ะดวกและปรบัเขา้กบักระแสและเทรนดก์ารใชง้าน

ของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างรวดเรว็ (2) สามารถส่ือสารเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึน้ (3) มีขอ้มลูที่สามารถใชว้ิเคราะห ์และวดัผลได ้ 

(3) แผนการพัฒนาอย่างย่ังยืน : นายสุนทร สุวรรณเจตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  สายการผลิตและ
วิศวกรรมไดร้ายงาน สรุปไดด้งันี ้

บริษัทฯ เลือกใช้กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ESG โดยก าหนดกระบวนการระบบ
เศรษฐกิจหมนุเวียน (circular Economy) ส าหรบัรองรบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งท าใหท้รพัยากรขาด
แคลนลดลง กระบวนการดา้นนวัตกรรม (Innovation) เพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เกิดการขาดแคลนแรงงาน  
กระบวนการอนุรกัษ์พลังงาน (Energy Management System) เพื่อลดผลกระทบการขาดแคลนพลังงานและภาวะโลกรอ้น รวมถึง
กระบวนการดา้น CSR & CG เพื่อการอยู่ร่วมกับสงัคม ชุมชน แบบเกือ้หนุนกันอย่างยั่งยืน สุดทา้ยการก าหนดแนวทางการออกแบบ
กระบวนการความยั่งยืน (Sustainable Design) โดยเลือกการลงทุนในอนาคต ตอ้งเลือกกระบวนการที่มีการใชท้รพัยากรและพลงังาน
อย่างคุม้ค่า ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ลดผลกระทบต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจก (GHGs.) และลดการปล่อยคารบ์อนไดออกไซด ์
(CO2) เป็นตน้ 

บริษัทฯ ไดร้บัการประเมินหุน้ยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment ) จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ซึ่งปี 2566 ไดเ้ปล่ียนชื่อเป็น SET ESG Rating โดยบริษัทฯ ไดร้บัการจดัอนัดบัองคก์รที่สะทอ้นเป้าหมายความยั่งยืน 
ESG Rating ระดับ AA ซึ่งบริษัทฯ มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียในกลุ่มก่อสรา้ง ซึ่งมีการจัดระดับคะแนนออกเป็น 3 ดา้น คือ มิติดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม มิติดา้นสงัคม และมิติดา้นเศรษฐกิจ จึงสะทอ้นใหเ้กิดความเชื่อมั่นดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนของบรษิัทฯ ต่อนกัลงทนุได ้

ส าหรบัการด าเนินการดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนตัง้แต่ปี 2562-2566  มีโครงการลงทนุทัง้หมด 71 โครงการ โดยแยก
เป็นโครงการ ดงันี ้
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(1) ระบบอตัโนมตัิและหุ่นยนต ์32 โครงการ (หุ่นยนต ์20 ชดุ) ลดการใชแ้รงงานประมาณ 108 อตัรา 
(2) ระบบเศรษฐกิจหมนุเวียน 10 โครงการ สามารถลดการใชท้รพัยากรไดร้อ้ยละ 2.5 ต่อปี โดยผ่านกระบวนการ 3R      

(Reduce Reuse Recycle) 
(3) ระบบ Internet Of Thing สะสม 15 โครงการ และอนุรกัษ์พลังงาน 14 โครงการ รวมสะสม 29 โครงการ ลดการ

ปล่อย CO2 ได ้285 ton CO2 
ในช่วงปลายปี 2565 ไดป้ระเมินแนวโนม้การเติบโตของการขายกลุ่มกระเบือ้งหลงัคาคอนกรีต และอิฐมวลเบา ในปี 

2566 จะเพิ่มสงูขึน้ จึงวางแผนการปรบัปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยตัง้เป้าหมาย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกระเบือ้ง
หลังคาคอนกรีตทั้งกระเบือ้งหลังคาแบบเรียบ และแบบลอน เฉล่ียเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.5  แต่พบว่ากระเบือ้งหลงัคาคอนกรีตแบบเรียบมี
การขายที่เติบโตขึน้อย่างมีนัยส าคัญ จึงปรบัปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเฉพาะการผลิตกระเบือ้งแบบเรียบ ซึ่งสามารถปรบัเพิ่ม
สงูขึน้รอ้ยละ 25 เมื่อเทียบกบัการผลิตปี 2565 

ส าหรบัอิฐมวลเบาไดว้างเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพที่โรงงานสระบุรีและโรงงานเชียงใหม่เพิ่มขึน้เฉล่ียรอ้ยละ 6.5 
โดยพบว่าโรงงานที่เชียงใหม่ที่มีการวางแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเริ่มเห็นผลส าเร็จไดท้ันที จึงเร่งด าเนินการท าให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพไดร้อ้ยละ 14.8 เมื่อเทียบกับปี 2565 และส าหรบัโรงงานสระบุรีไดไ้ปดูงานท่ีต่างประเทศและน ามาปรบัปรุงในไตรมาส                  
ที่ 4 /2566 ซึ่งมีผลส าเรจ็ของการปรบัปรุงตัง้แต่ ปี 2567 เป็นตน้ไป 

ส าหรบัแผนการลงทุนขยายก าลงัการผลิตระหว่างปี 2566-2568 เพื่อสนบัสนุนการเติบโตของบริษัทฯ มีรายละเอียด  
ดงันี ้

(1)  โครงการขยายก าลงัการผลิต กระเบือ้งหลงัคาคอนกรีต (CT-6)  สามารถผลิตไดท้ัง้กระเบือ้งแบบเรียบ (Adamas) 
แบบลอน (Gran Onda) และครอบกระเบือ้งแบบเรียบมีก าลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี ซึ่งสามารถด าเนินการผลิตไดต้ั้งแต่เดือน 
พฤษภาคม 2567 เป็นตน้ไป 

(2)  โครงการขยายก าลงัการผลิต โครงหลงัคาส าเรจ็รูป และอเสส าเรจ็รูป (Truss-2) มีก าลงัการผลิตประมาณ 11,000 
ตันต่อปี เพื่อสนับสนุนดา้นการขายทั้งระบบ Diamond Roof Solution โดยสามารถด าเนินการผลิตไดต้ั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567    
เป็นตน้ไป 

(3)  โครงการขยายก าลงัการผลิต อิฐมวลเบา (AAC-2) มีก าลงัการผลิต 163,200 ตนัต่อปี ซึ่งตามแผนจะด าเนินการ
แลว้เสรจ็ภายในไตรมาสที่ 2/2568 

(4) การบริหารจัดการด้านอื่นๆ  : นายกฤช กุลเลิศประเสริฐ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายการบริหารกลาง   
ไดร้ายงาน สรุปไดด้งันี ้ 

(4.1) ด้านการก ากับดูแลกิจการ : บริษัทฯ ไดร้บัรางวลัแห่งความภาคภูมิใจ จาก ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และสถาบนัอื่นๆ รวม 4 รางวลั ดงันี ้ 

(1) รางวัลจากการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทฯ ได ้101 คะแนน ไดร้างวัล 5 
ดาว จดัอยู่ในกลุ่ม ดีเลิศ 

(2) รางวัลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามัญผูถื้อหุน้บริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได ้99 คะแนน จดัอยู่ 
ในกลุ่ม ดีเยี่ยม 

(3) รางวัล “หุ้ น ย่ั งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ติดต่อกันเป็นปีที่  7 ตั้งแต่                          
ปี 2560 – 2565 และในปี 2566 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เปล่ียนแปลงชื่อจาก THSI เป็น SET ESG Ratings โดยบรษิัทฯ ไดร้บั
การจดัอนัดบั AA ในกลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง  
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(4) รางวลั ESG 100 ซึ่งไดร้บัการคัดเลือกใหเ้ป็นหน่ึงในกลุ่มหลกัทรพัย ์ESG 100 ที่มีการด าเนินงานโดดเด่น
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG)      

(4.2) ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต(CAC) ครัง้แรกในปี 2558  หลงัจากนัน้บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั
ของบริษัทฯ จดัท าคู่มือต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน เผยแพร่ และจัดอบรมใหพ้นักงานรบัทราบ และไดร้บัการต่ออายุการรบัรองเป็น
สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต(CAC) ครัง้ที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 หลังจากนั้น
บริษัทฯ ได้จัดท านโยบาย No Gift Policy ในปี 2562 และทบทวนคู่มือต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชัน เพื่อเผยแพร่และจัดอบรมให้
พนกังานรบัทราบในปี 2563 และในปี 2564  คณะกรรมการต่อตา้นการทุจริตคอรปัชนัของบรษิัทฯ ไดจ้ดัท าแบบประเมินตนเอง 71 ขอ้ 
ฉบบัปรบัปรุงใหม่ เวอรช์ั่น 4.0 เพื่อยื่นต่ออายุการรบัรองเป็นสมาชิก CAC ครัง้ที่ 3 และเมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ทางโครงการแนว
รว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต(CAC) ไดม้ีมติต่ออายุรบัรองการเป็นสมาชิก CAC ของบริษัทฯ โดยมีอายุการ
รบัรอง 3 ปี ซึ่งจะครบก าหนดในวนัที่ 30 มิถุนายน 2567 ทัง้นีใ้นปี 2566 บริษัทฯ ไดม้ีการเพิ่มช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน
ดา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัผ่าน QR code พรอ้มทัง้จัดท าส่ือประชาสมัพนัธผ่์านระบบออนไลน,์ ติดประกาศใหพ้นักงานและผูม้ีส่วนได้
เสียทราบ และทบทวนนโยบายและคู่มือต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั และในปี 2567 บริษัทฯ ไดจ้ดัท าแบบประเมิน 71 ขอ้ เพื่อยื่นต่อ
อายกุารรบัรองการเป็นสมาชิก CAC ครัง้ที่ 4 ภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2567 

(4.3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมในชุมชน
โดยรอบบรษิัทฯ ในปี 2566 อนัไดแ้ก่ การจดักิจกรรมโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” ร่วมกับวิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็กจงัหวดัสระบุรี 
เพื่อใหม้ีความรูเ้ก่ียวกับการติดตัง้ผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสนบัสนุนสินคา้และอุปกรณใ์นการสรา้ง 
“ป้อมรักษาความปลอดภัยสไตลน์อรด์ิก” และร่วมกับโรงเรียนพระดาบส โดยสนับสนุนสินคา้และอุปกรณใ์นการสรา้ง “ศาลา
พระดาบส” และจดักิจกรรมต่างๆ รว่มกบัชมุชน เช่น กิจกรรมวนัเด็ก กิจกรรม “ตราเพชรปันสุข” และกิจกรรม “ตราเพชรพัฒนา

สังคม” โดยมอบเงินบรจิาคใหก้บั “ศิริราชมูลนิธิ” และสนบัสนนุผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ ในการปรบัปรุงที่อยู่อาศยัของผูด้อ้ยโอกาส
ที่ไดร้บัการติดต่อมาจากรายการปัญญาปันสขุ เป็นตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามดงัต่อไปนี ้

นายทรงพล สคุนธพงศ ์ตวัแทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่า การใชสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีของบรษิัทฯ 
เพื่อขอรบัสิทธิประโยชนท์างภาษีจากที่มีการลงทุน ไดแ้ก่ โครงการ NT-11 โครงการ CT-6 และโครงการ AAC-2  ไดเ้ท่าไร และจะเห็น
ผลภายในเมื่อไร 

นายกฤช กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง ไดต้อบชีแ้จงว่า บริษัทฯ ไดร้บัสิทธิ
ประโยชนท์างภาษีของโครงการ CT-6 เรียบรอ้ยแลว้ ส าหรบัโครงการ AAC-2 ยงัไม่ทราบว่าจะไดร้บัทัง้จ านวนหรือไม่ บริษัทฯ ไดร้บั
สิทธิประโยชนท์างภาษีจากงบลงทนุตัง้แต่ปี 2558 โดยบรษิัทฯ เริ่มไดร้บัสิทธิประโยชนเ์ต็มจ านวนตัง้แต่ปี 2563 - 2567 แต่หลงัจากนี ้
จะไดร้บัลดลงไปตามส่วน  

นายทรงพล สุคนธพงศ ์ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไดส้อบถามดังต่อไปนี ้โครงการขยายก าลังการผลิต
กระเบือ้งคอนกรีตในเดือนพฤษภาคม 2567 จากอตัราก าลงัการผลิตที่จะขยาย 100,000 ตนัต่อปี คาดว่าในปี 2567 จะใชก้ าลงัการ
ผลิตเท่าไร 

นายสนุทร สวุรรณเจตต ์ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ไดต้อบชีแ้จงว่า ดว้ยพฤติกรรมการ
ขายของธุรกิจก่อสรา้ง มีช่วงหนา้ขายคือ 6 เดือนแรกของปี ช่วง Low Season คือช่วงครึ่งปีหลัง เมื่อบริษัทฯ เริ่มจะเดินเครื่องจักร 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ประเมินว่าอย่างนอ้ยบริษัทฯ จะใชก้ าลังการผลิตไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 เนื่องจากไม่ใช่ช่วงหนา้ขาย 
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ดงันัน้ช่วงครึ่งปีหลงัอาจขึน้อยู่กบัการสนบัสนนุของรฐับาล รวมทัง้สต๊อกของบา้นแนวราบคา้งอยู่ประมาณ 200,000 Unit แต่อย่างไร
ก็ตามบริษัทฯ มีการวางแผนร่วมกันระหว่างการผลิตและขาย อีกทั้งบริษัทฯ มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่แข็งแกร่ง ดังนั้นบริษัทฯ 
สามารถใชอ้ตัราก าลงัการผลิตไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 

นายทรงพล สคุนธพงศ ์ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามดงัต่อไปนี ้เครื่องจกัรโครงการ AAC-2 คาดว่า
จะติดตัง้จะแลว้เสร็จตามก าหนดหรือไม่ หรือหากไม่แลว้เสร็จตามก าหนด จะมีการจ่ายค่าปรบัตามสัญญาหรือไม่ และในกรณีที่การ  
ใชง้านเครื่องจกัรสมบรูณแ์บบแลว้ จะมีก าลงัการผลิตรอ้ยละ 80 ภายในก่ีเดือนหลงัจากการใชง้านสมบรูณแ์บบแลว้ 

นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ได้ตอบชี ้แจงว่า ระบบการท า
เครื่องจกัรในปัจจุบันไม่เหมือนในอดีต ซึ่งไดไ้ปศึกษาขอ้มูลมาแลว้ ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสร็จ 14 เดือน เครื่องจักรอาจจะติดตัง้แลว้เสร็จ
ภายใน 5 เดือน นอกจากนัน้เป็นงานก่อสรา้งและงานเชื่อมโยง เป็นตน้ ทัง้นีต้ามสญัญาบริษัทฯ เก็บค่าประกันไวแ้ลว้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 
10  หากมีกรณีที่เกิดปัญหาผิดสัญญา ส าหรบัโครงการ AAC-2 จะด าเนินการผลิตรอ้ยละ 80 ไดเ้มื่อไรนั้นยังคงตอบไม่ได ้เนื่องจาก
ปัจจบุนัเครื่องจกัรเดิมยงัผลิตเต็มก าลงัการผลิต ดงันัน้ขึน้อยู่กบัสถานการณก์ารขายและตลาด สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ  

นายทรงพล สคุนธพงศ ์ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามดงัต่อไปนี ้ส าหรบัช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ส าหรบัแผนงานหรือความเป็นไปไดใ้นปี 2567 กลุ่มตวัแทนจ าหน่าย (Agent) จ าหน่าย 675 สาขา มีแนวโนม้จะเพิ่มขึน้เท่าไร และ
รา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) มีแนวโน้มจะเพิ่มขึน้หรือไม่ และในส่วนของงานโครงการที่มีความตอ้งการขายมากกว่า
ความตอ้งการซือ้ (Over Supply) จะกระทบกบัรายไดใ้นส่วนนีม้ากนอ้ยเพียงใด 

นายสาธิต สดุบรรทดั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดต้อบชีแ้จงว่า ภาพรวมของบริษัทฯ ในส่วนของช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีช่องทางหลักคือตัวแทนจ าหน่าย (Agent) รอ้ยละ 80-90 และเริ่มมีการจ าหน่ายสินคา้ไปต่างประเทศ โดยในช่วง 5-7 ปี ที่ผ่านมา     
จะเห็นว่ารา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) มีการเติบโต และงานโครงการ ส่วนการลงทุนในหลายปีที่ผ่านมาเพิ่มก าลงัการผลิต
จาก 800,000 เป็น 1,000,000 - 2,000,000 ตนัต่อปี และจะลงทุนเพิ่มในกลุ่มสินคา้ที่มีอนาคต ตามกลยุทธ ์“สวยครบเซต ตราเพชร
ทั้งหลัง” เช่น การลงทุนโครงหลังคาส าเร็จรูป ลงทุนอุปกรณต์่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นทิศทางที่ถูกตอ้ง รวมทัง้เขา้ไปศึกษาในช่องทาง
ต่างๆ ท าการตลาดหลายๆ ช่องทางเพิ่มมากขึน้ เพื่อลดความเส่ียง ส าหรับรา้นค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ปีที่ ผ่านมา            
มีประมาณ 80 สาขาทั่วประเทศ และในปีนีจ้ะเปิดสาขาเพิ่มประมาณ 30 สาขา ส าหรบัตลาดต่างประเทศ ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา มีปัญหา
เรื่องค่าเงิน และ COVID-19 เป็นตน้ ส าหรบังานโครงการบา้นจัดสรรปี 2567 อัตราการเติบโตต ่าที่สุด จึงมุ่งขยายไปในส่วนภูมิภาค 
ขยายโอกาส การลดความเส่ียง บรษิัทฯ จึงมีการบรหิารความเส่ียงทัง้ 4 ช่องทางการจดัจ าหน่าย รวมทัง้มีการปรบัสมดุล มีการบริหาร
จัดการสินค้าให้พรอ้มจ าหน่าย ดังนั้นความพรอ้มของทั้ง 4 ช่องทางการจ าหน่ายในไตรมาสที่  1/2567 ที่ เติบโต คือรา้นค้าปลีก      
ขนาดใหญ่ (Modern Trade) จากกลยทุธท์ี่บรษิัทฯ ไดว้างไว ้จึงหวงัว่าจะผลกัดนัยอดขายใหด้ีขึน้ในไตรมาสที่ 2/2567   

นายนิรนัดร ์พงษ์กล ่า ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามว่า เรื่องการขยายก าลังการผลิต เช่น กระเบือ้งคอนกรีต โครงหลังคา
ส าเร็จรูป และอิฐมวลเบา ไม่ทราบว่าการลงทุนในส่วนท่ีขยาย บริษัทฯ จะมีจุดคุม้ทุนภายในก่ีปี เพื่อรองรบักับยอดขายที่จะเพิ่มขึน้ 
และในตลาดบรษิัทฯ มีจดุแข็งอย่างไร 

นายสาธิต สดุบรรทดั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบชีแ้จงว่า บรษิัทฯ ก่อตัง้มาปีที่ 39 การเติบโตของบริษัทฯ ที่ผ่านมา 
เกิดจากการขายสินคา้ทัง้ 3 กลุ่มสินคา้ ไม่ว่าจะเป็น กระเบือ้งคอนกรีต โครงหลงัคาส าเร็จรูป และอิฐมวลเบา รวมทัง้กระเบือ้งไฟเบอร์
ซีเมนตแ์ละสินคา้อย่างอื่นดว้ย เพื่อใหส้ามารถสรา้งบา้นทั้งหลัง ภายใตค้  าว่า “สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง” การเพิ่มก าลังการ
ผลิตจะเพิ่มอย่างไร กลุ่มกระเบือ้งไฟเบอรซ์ีเมนต ์กลุ่มกระเบือ้งคอนกรีต กลุ่มอิฐมวลเบา ซึ่งที่ผ่านมาอิฐมวลเบาเคยเป็นภาระของ
บริษัทฯ ซึ่งในการลงทุนครัง้นีม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หลายครัง้กว่าจะไดร้บัอนุมัติ ซึ่งอิฐมวลเบาจะท าก าไรใหบ้ริษัทฯ 
สามารถเติบโตในธุรกิจได ้เนื่องจากหากเปรียบเทียบกับวัสดุอื่น อิฐมวลเบาก่อไดเ้ร็วกว่า ส าหรบัโรงงานผลิตอิฐมวลเบาที่จังหวัด
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เชียงใหม่มีก าลงัการผลิต 1 ลา้นกอ้นต่อเดือน ผลิตเพื่อจ าหน่ายทางภาคเหนือ ไดแ้ก่ เชียงใหม่ เชียงราย และประเทศเพื่อนบา้น หรือที่
การขนส่งไปถึง ส่วนโรงงานผลิตอิฐมวลเบาที่จงัหวดัสระบุรีปัจจุบนัมี 3 ลา้นกอ้นต่อเดือน ซึ่งส่วนใหญ่จะจ าหน่ายใหก้ับรา้นคา้ปลีก
ขนาดใหญ่ (Modern Trade) และตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ แต่ส าหรบังานโครงการบา้นจัดสรรยงัไม่สามารถจ าหน่ายได ้เนื่องจาก
สินคา้อิฐมวลเบามีไม่เพียงพอต่อการขาย และอตัราก าลงัการผลิตเฉล่ียต่อปีอย่างนอ้ยรอ้ยละ 80-90 ซึ่งไตรมาสที่ 1/2567 อตัราก าลงั
การผลิตอยู่ที่รอ้ยละ 95% ส าหรบัโครงการลงทนุต่างๆ ที่บรษิัทฯ ด าเนินการนัน้มีความคุม้ค่าต่อการลงทนุ 

นายนิรนัดร ์พงษ์กล ่า ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามว่า กลุ่มอิฐมวลเบามีตวัเลขค่อนขา้งสงู บริษัทฯ วางแผนจะแข่งขัน 
กบัผูผ้ลิตรายอื่นอย่างไร  

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบชีแ้จงว่า การพิจารณาลงทุนในโครงการ AAC-2 เนื่องจากในปี   
ที่ผ่านมามียอดคา้งส่งเฉล่ียเดือนละ 2 ลา้นกอ้น เพราะฉะนัน้ความพอใจของลกูคา้เป็นส่ิงส าคญั จึงจ าเป็นตอ้งลงทุนสายการผลิต
ใหม่ และขยายตลาดใหม่ดว้ย วนันีเ้รื่องโลกรอ้นทุกคนรู ้บริษัทฯ จึงตอ้งสรา้งความเขา้ใจกับผูบ้ริโภคและผูอ้อกแบบเพื่อใหห้นัมาใช้
สินคา้ ซึ่งปัจจุบนังานโครงการขายไดเ้พียงรอ้ยละ 6 เท่านัน้ เนื่องจากสินคา้อิฐมวลเบามีไม่เพียงพอต่อการขาย จึงขอใหเ้ชื่อมั่นว่า
การเพิ่มก าลงัการผลิตจะสามารถท าการตลาดได ้

นายนิรนัดร ์พงษ์กล ่า ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามว่า ไดมอนดค์าเฟ่ มีความคืบหนา้อย่างไร ส าหรบักลุ่มลกูคา้ผูส้งูอายุ
นัน้มีความน่าสนใจ ไม่ทราบว่าตอ้งไปซือ้ที่ไหน และมีราคาเท่าไร 

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชีแ้จงว่า บริษัทฯ จัดท าสินค้าให้ลูกค้าสามารถจับต้องได ้        
ท าอย่างไรใหเ้ป็นสินคา้ส าเรจ็รูปที่ใชร้ะยะเวลาสรา้งตามก าหนด มีขัน้ตอนในการสรา้งแบรนด ์5-6 ปี ณ ปัจจบุนั บรษิัทฯ เจาะตลาด
รา้นกาแฟซึ่งเป็นที่นิยม ท าใหผู้ท้ี่สนใจอยากท ารา้นกาแฟในระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนดไว ้ซึ่งบริษัทฯ มีรา้นกาแฟหน้า
บรษิัทฯ ที่จงัหวดัสระบรุี เป็นตวัอย่าง และมีคู่คา้คือ ดิโอโร ่ชาวดอย เป็นตน้ และบรษิัทฯ ไม่ไดม้องแค่เป็นรา้นกาแฟแต่ยงัมองโอกาส
ส าหรบับา้นแมว บา้นสนุขั เป็นตน้ อาจจะมีหลากหลายขนาดใหเ้ลือก บรษิัทฯ มีสินคา้ครบ สามารถประกอบเป็นหลงัได ้ 

นายรงัสรรค ์งามประเสริฐพงศ ์ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามดังต่อไปนี ้อิฐมวลเบามียอดคา้งส่งเดือนละ 2 ลา้นกอ้น 
หลงัจากมีการลงทนุในโครงการ AAC-2 แลว้ ขอทราบว่าสามารถน าส่งสินคา้ไดเ้ลย หรือว่ายงัมีคา้งส่งอยู่ และทิศทางขา้งหนา้จะเป็น
อย่างไร  

นายสาธิต สดุบรรทดั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบชีแ้จงว่า ส าหรบัอิฐมวลเบาที่อยู่ในตลาดมาหลายปี และบรษิัทฯ 
ด าเนินธุรกิจนีป้ระมาณ 10 ปี ซึ่งช่วงแรกมีปัญหาเรื่องราคาและผลประกอบการ บริษัทฯ มองว่าเป็นสินคา้ตวัหน่ึงที่เขา้มาช่วยเสริม
ในช่องทางการจ าหน่าย ก าลังการผลิตที่จะเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 40-50 ณ วนันีย้อดคา้งส่งลดลงแลว้ เนื่องจากธุรกิจค่อนขา้ง
ชะลอตวั แต่ส าหรบัโครงการ AAC-2 จะแลว้เสร็จในไตรมาสที่ 2/2568 แต่อิฐมวลเบาคงไม่ไดบ้อกว่ามาแลว้การบริหารการคา้งส่งมี
ทิศทางที่ดีขึน้ แต่คาดหวงัว่าจะเป็นทางเลือกเพื่อช่วยลดความเส่ียง เพราะบรษิัทฯ อยู่ในภาคกลาง ซึ่งเป็นประตสูู่ภาคอีสาน และตอ้ง
ไปน าเสนอสินคา้ในช่องทางใหม่ๆ เช่น งานโครงการ เป็นตน้ 

นายรงัสรรค ์งามประเสรฐิพงศ ์ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามว่า เปอรเ์ซ็นตค์่าขนส่งต่อค่าใชจ้่ายเป็นอย่างไร   

นายกฤช กุลเลิศประเสริฐ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร สายการบรหิารกลาง ไดต้อบชีแ้จงว่า ค่าขนส่งมีตน้ทุนไม่ถึง 
รอ้ยละ 10 ของตน้ทุนรวม ซึ่งบริษัทฯ มีทัง้ลกูคา้รบัสินคา้เองและบริษัทฯ จดัส่งให ้ซึ่งปัจจยัที่มีผลกระทบต่อค่าขนส่งคือราคาน า้มนั  
ส าหรบัตน้ทนุหลกัของบรษิัทฯ คือ วตัถดุิบ รองลงมาคือค่าพลงังาน เช่น แก๊ส ไอน า้ และไฟฟ้า ซึ่งมีความผนัผวนตามราคาน า้มนัเตา 
เพราะว่าโครงสรา้งสินคา้ของบรษิัทฯ ใชว้ตัถดุิบซีเมนต ์ซึ่งหากราคาเพิ่มขึน้จึงจะกระทบกบับรษิัทฯ 
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นายรงัสรรค ์งามประเสรฐิพงศ ์ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามดงัต่อไปนี ้การขนส่งสามารถเขา้ถึงลกูคา้ตามช่องทางต่างๆ 
ไดอ้ย่างไร 

นายกฤช กุลเลิศประเสริฐ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายการบรหิารกลาง ไดต้อบชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ตน้ทุนค่าขนส่ง
ไม่ถึง 10% ของตน้ทุนรวม เพราะค่าขนส่งมีทั้งลูกคา้มารบัเอง และบริษัทฯ จัดส่งให ้ซึ่งสัดส่วนประมาณอย่างละครึ่ง หากสินคา้     
ไม่เต็มรถลกูคา้สามารถรบัสินคา้ของบรษิัทอื่นไดด้ว้ย  

นายรงัสรรค ์งามประเสริฐพงศ ์ผู้ถือหุ้นรายย่อย ไดส้อบถามว่า ไม่ทราบว่าตอนนี ้อัตราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 
(Inventory Turnover) ของบรษิัทฯ เป็นเท่าไร 

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบชีแ้จงว่า ช่วงหนา้ขายอิฐมวลเบามีระยะเวลาไม่ถึง 15 วัน ซึ่ง
ค่อนขา้งต ่า ส าหรบัสินคา้รายการอื่นๆ มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วนั ดงันัน้ก่อนเขา้ช่วงหนา้ขายอาจจะตอ้งเพิ่มก าลงัการผลิตเพื่อเก็บ 
สต๊อกสินคา้ไวข้ายช่วงหนา้ขาย  

นายปริญญา เธียรวร ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามว่า ขอบคุณเรื่องการเพิ่มก าลงัการผลิตอิฐมวลเบาของบริษัทฯ ทั้งนี ้
การลงทุนโครงการ AAC-2 จ านวน 648 ลา้นบาท การกูเ้งินจากสถาบันการเงินจ านวน  500 ลา้นบาท ท าใหม้ีตน้ทุนทางการเงิน  
(Financial Cost) โดยประมาณเท่าไร และจะกระทบกบัการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ 

 นายกฤช กุลเลิศประเสรฐิ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายการบรหิารกลาง ไดต้อบชีแ้จงว่า โครงการ CT-6 ใชอ้ตัรา
ดอกเบีย้แบบคงที่ มีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.5 ต่อปี และมีก าหนดระยะเวลา 4 ปี  บริษัทฯ หวงัว่าโครงการ AAC-2 จะพยายามไม่ให้
เกินจากนีแ้ต่กข็ึน้อยู่กบันโยบายภาครฐัและธนาคารแห่งประเทศไทย แต่บรษิัทฯ จะพยายามใหไ้ดอ้ตัราดอกเบีย้ต ่าที่สดุ 

นายปรญิญา เธียรวร ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมว่า ตามที่เห็นการขนส่งสินคา้อิฐมวลเบาของบรษิัทฯ แต่เห็นว่า
ยี่หอ้ของบรษิัทฯ ดา้นเดียว แนะน าว่าใหต้ิดทัง้ 4 ดา้น  

นายปรญิญา เธียรวร ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามดงัต่อไปนี ้ผลกระทบจากสงครามที่เกิดขึน้ในเรื่องตน้ทนุวตัถุดิบ และ
ค่าขนส่งไปต่างประเทศ มีผลกระทบกบับรษิัทฯ หรือไม่  

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบชีแ้จงว่า ช่วงนั้นท าใหบ้ริษัทฯ กระทบหลายเรื่อง ส่วนเรื่องการ
ขาดแคลนวตัถุดิบหลกัไม่กระทบกับบริษัทฯ แต่ไม่สามารถคาดเดาไดใ้นอนาคต ส่วนค่าพลงังานยงัไม่เปล่ียนแปลง ส่วนของตน้ทุน
บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการได ้น่าจะรกัษาอัตราก าไรขัน้ตน้ได ้และส าหรบัค่าระวางเรือในช่วงก่อน COVID บริษัทฯ มีค่าระวาง 
ตลาดชะลอลงไป แต่ ณ ปัจจบุนัเขา้สู่ภาวะปกติแลว้ ซึ่งไม่กระทบกบับรษิัทฯ 

นายชยพล ประเสรฐิกมลชยั ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามดงัต่อไปนี ้อิฐมวลเบามีจ านวนผูผ้ลิตจ านวนเท่าไร 

นายสาธิต สดุบรรทดั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบชีแ้จงว่า ผูผ้ลิตอิฐมวลเบามีจ านวนประมาณ 6-7 ราย ณ วนันี ้
การก่อสรา้งมีค่าแรงเพิ่มมากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกบัวสัดอุื่นแลว้อิฐมวลเบาก่อง่ายกว่า ก่อเรว็ขึน้ ประหยดัพลงังาน ท าใหอ้ิฐมวลเบา
ตอบโจทยม์ากยิ่งขึน้  

นายชยพล ประเสรฐิกมลชยั ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามว่า อิฐมวลเบามีคุณสมบตัิภายในบา้นเย็นขึน้ เก็บเสียงไดด้ีขึน้
จรงิหรือไม่  

นายสาธิต สดุบรรทดั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดต้อบชีแ้จงว่า การก่ออิฐมวลเบามีความแข็งแรง เย็นและกนัเสียงได ้   
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นายชยพล ประเสรฐิกมลชยั ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามว่า บริษัทฯ คิดว่าบรษิัทฯ มีผลิตภณัฑค์รอบคลมุการก่อสรา้ง
แลว้หรือไม่ และยงัขาดผลิตภณัฑอ์ะไรบา้งในตอนนี ้

นายสาธิต สดุบรรทดั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดต้อบชีแ้จงว่า บริษัทฯ ตอ้งดูที่จุดแข็งของบรษิัทฯ ก่อน จากนัน้จึงเริ่ม
หาหลงัคาที่ผลิตมาจากหลายๆ วสัด ุเพื่อรองรบัความนิยมของผูบ้รโิภคที่เปล่ียนไป แต่บรษิัทฯ ยงัคงมองหาสินคา้ในกลุ่มหลงัคาก่อน 
และมองเพิ่มเติมในส่วนของผนงั พืน้ เพื่อท าใหบ้รษิัทฯ มีจดุขายเพิ่มขึน้   

นายชยพล ประเสริฐกมลชยั ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามว่า ในช่องทางการจ าหน่ายของบริษัทฯ ส าหรบังานโครงการ 
เมื่อติดต่อซือ้สินคา้จะซือ้ครบทกุผลิตภณัฑท์ี่บรษิัทฯ มีหรือไม่ 

นายสาธิต สดุบรรทดั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบชีแ้จงว่า บรษิัทฯ ไดส้รา้งแบรนดต์ราเพชรใหเ้ป็นที่รูจ้กัและยอมรบั
ในระดับหนึ่ง ดังนั้นการที่ลูกคา้จะซือ้สินคา้ทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีก็ขึน้อยู่กับรูปแบบและราคาของสินคา้ตรงกับความตอ้งการ    
ของลกูคา้หรือไม่ดว้ย    

นายชยพล ประเสรฐิกมลชยั ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามว่า บรษิัทฯ มีช่องทางการจดัจ าหน่ายส าหรบัผูร้บัเหมาหรือไม่ 

นายสาธิต สดุบรรทดั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดต้อบชีแ้จงว่า มีครบั 

นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน ์ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามว่า อยากทราบว่า ซุปเปอรบ์ล็อก เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ หรือไม่
อย่างไร 

นายสาธิต สุดบรรทดั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบชีแ้จงว่า ซุปเปอรบ์ล็อกไดไ้ปรวมอยู่กับอินทรีซุปเปอรแ์ลว้ และ 
ไม่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ แต่อย่างใด 

 หลังจากนั้นประธานฯ ไดถ้ามผูถื้อหุน้ว่ายังมีขอ้ซกัถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2566 ตามที่เสนอ
ขา้งตน้ 

มติ   ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2566 ตามที่รายงานขา้งตน้ 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุดเพียงวันที ่31 ธันวาคม 2566 

 ประธานฯ ไดเ้สนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุเพียงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่งบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด เรียบรอ้ยแลว้ โดยไดจ้ดัท าไวใ้นแบบ 
56-1 One Report ประจ าปี 2566 (ในรูปแบบ QR Code) หนา้ที่ 209 ภายใตห้วัขอ้เรื่อง “งบการเงิน” รวมทัง้บทวิเคราะหฐ์านะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2566 หนา้ที่ 104 ภายใตห้วัขอ้เรื่อง “การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่าย
จัดการ (MD&A)” ซึ่งไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ (www.dbp.co.th) และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนล่วงหนา้พรอ้มกับหนงัสือ
เชิญประชุมในครัง้นีแ้ลว้ ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินดงักล่าวและดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการ
บัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานผลการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้นแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2566 (ในรูปแบบ QR Code) หนา้ที่ 185 แลว้ ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทฯ 
ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่างบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุดเพียงวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 ไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานท่ีถกูตอ้งครบถว้นและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไปแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามดงัต่อไปนี ้
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นายทรงพล สคุนธพงศ ์ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามดงัต่อไปนี ้ 
(1) ลกูหนีก้ารคา้ที่เกินมา 180 วนั คาดว่าจะเกิดหนีส้ญู 4.5 ลา้นบาท เป็นลกูคา้ประเภทใด 
(2) สินคา้คงเหลือ ไดแ้ก่ สินคา้ส าเร็จรูป สินคา้กึ่งส าเร็จรูป สินคา้ที่ซือ้มาเพื่อขาย รวมประมาณ 357.45 ลา้นบาท 

คาดว่าจะขายหมดในปี 2567 นีห้รือไม่ และมีโอกาสเกิดการดอ้ยค่าของสินคา้หรือไม่ 
(3) อสังหาริมทรพัย ์ซึ่งเป็นที่ดินที่จังหวัดล าปาง มีแผนการลงทุนในอนาคต มีการใชสิ้นทรพัยเ์มื่อไร ในปีที่ผ่านมา

มลูค่าการเสียประโยชนจ์ากสินทรพัยน์ีอ้ย่างไร 
(4) กระแสเงินสดจากการลงทุนประมาณ 451 ลา้นบาท บริษัทฯ ช่วยอธิบายว่ามีอะไรบา้ง และปี 2567 วางแผน

ด าเนินการในส่วนนีไ้วอ้ย่างไร 

 นายกฤช กลุเลิศประเสรฐิ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายการบรหิารกลาง ไดต้อบชีแ้จงดงันี ้
(1) เป็นลูกคา้ตัวแทนจ าหน่าย (Agent) และบริษัทฯ มีการตัง้ส ารองไวเ้รียบรอ้ยแลว้ ซึ่งเกิดจากลกูหนีท้ี่ลม้ละลาย 

และอยู่ระหว่างสืบทรพัยเ์พื่อช าระหนีต้่อไป 
(2) สินค้าที่ซือ้มาเพื่อขายเป็นสินคา้ที่ไม่สามารถผลิตเองได้มีอยู่ประมาณ 23 ล้านบาท สินค้ากึ่งส าเร็จรูปเป็น

กระเบือ้งขาว สินคา้ส าเรจ็รูปเป็นสินคา้พรอ้มขาย ในปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่บรษิัทฯ จะจดัท าโปรโมชั่น Diamond Warehouse ในชว่ง
หนา้ขาย เพื่อใหล้กูคา้จดัเก็บสต๊อกสินคา้ แต่เนื่องจากพฤติกรรมลกูคา้เปล่ียนไปจึงมีแนวโนม้การจัดเก็บสต๊อกสินคา้นอ้ยลง แต่
บริษัทฯ ยังคงตอ้งเก็บสต๊อกสินคา้มากขึน้ เพราะหากไม่มีสินคา้พรอ้มขาย ลกูคา้อาจจะไปสั่งจากรายอื่นทันที อีกทั้งยังมีสินคา้
ทดแทนเขา้มาแข่งขัน จึงเป็นความเส่ียงหากไม่สามารถตอบสนองลูกคา้ไดท้นัที แต่อยากใหท้ราบว่าค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลงปี 
2566 ที่มีอยู่ประมาณ 9 ลา้นบาท สะทอ้นว่าสถานการณสิ์นคา้เป็นอย่างไรบา้งจากการตัง้ส ารองสินคา้ที่เคล่ือนไหวชา้หรือสินคา้ที่
มีตน้ทนุสงูกว่าราคาทอ้งตลาด หากมีจ านวนมากเป็นความเส่ียงที่สินคา้ลา้สมยัหรือตกรุน่ ซึ่งลดลงจากปี 2565 ที่มีอยู่ประมาณ 17 
ลา้นบาท และในปี 2565 บรษิัทฯ ประสบปัญหาเรื่องวตัถดุิบที่สั่งมาจากยโุรปเนื่องจากปัญหาสงครามจึงตอ้งเก็บสต๊อกวตัถดุิบ แต่
ในปี 2566 วัตถุดิบลดลงแลว้ แต่ช่วงนีไ้ดเ้กิดสงครามขึน้มาใหม่และสงครามเดิมยังมีอยู่ จึงท าให้บริษัทฯ จะตอ้งมีการสต๊อก
วตัถดุิบเผ่ือไว ้

(3) อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ คือที่ดินที่จงัหวดัล าปาง ปัจจบุนับรษิัทฯ ไม่มีแผนการลงทนุ เนื่องจากการขยายของผงั
เมืองจึงไม่สามารถสรา้งโรงงานได ้เพราะเป็นพืน้ที่สีเขียว จึงมีแนวโนม้ตอ้งจ าหน่ายทรพัยสิ์นนีอ้อกไป ซึ่งมีมลูค่า 20 ลา้นบาท 

(4) กระแสเงินสดจากการลงทุนประมาณ 451 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ (1) การลงทุนประจ าปี โดยฝ่าย
จดัการใหน้โยบายไวว้่าการลงทนุจะไม่นอ้ยกว่าหรือใกลเ้คียงกบัค่าเส่ือมราคาต่อปี (2) การลงทนุในทรพัยสิ์นใหม่เพื่อปรบัปรุงหรือ
เพิ่มก าลงัการผลิตหรือปฏิบตัิตามกฎหมาย  ส าหรบักระแสเงินสดจากการลงทนุท่ีเพิ่มขึน้มาเนื่องจากโครงการ CT-6   

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม  ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติม 
แต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุเพียงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2566 ตามที่เสนอขา้งตน้ 
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มติ   ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สดุเพียงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2566 ตามที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย   640,727,910 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   99.99 
ไม่เห็นดว้ย                  -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
งดออกเสียง                               1,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.01 
บตัรเสีย                             -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมด  640,728,910  เสียง ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไร 

ประธานฯ แถลงว่า บรษิัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่เหลือจากหกัเงินส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุ
จ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทฯ 
ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท      
คิดเป็นรอ้ยละ 71.23 ของก าไรสุทธิต่อหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอ้นุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ที่ 1/2566 ใหก้ับผูถื้อ
หุน้แลว้เมื่อวนัท่ี 15 กันยายน 2566 ในอตัราหุน้ละ 0.26 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมใหผู้ถื้อหุน้ในครัง้ที่ 2/2566 อีก
หุน้ละ 0.26 บาท ซึ่งจะจ่ายในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลในครัง้นี ้จะตอ้งมีรายชื่อปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนหุน้ในวนัที่ 5 มีนาคม 2567 (Record Date) โดยการใหสิ้ทธิรบัเงินปันผลครัง้ที่ 2/2566 ตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุม
ใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นครัง้ที่ 39 (ประจ าปี 2567) ทั้งนีผู้ ้ถือหุ้นจะตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรบัเงินปันผลที่ไดร้บัดังกล่าวตามประมวล
รษัฎากร โดยบรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 20  

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 
และซกัถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรบั  
ผลการด าเนินงานประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอขา้งตน้ 

มติ  ที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมตอินมุตัิการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน
ประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นดว้ย    640,731,710 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   99.99 
ไม่เห็นดว้ย                                   -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
งดออกเสียง                                1,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.01 
บตัรเสีย                             -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมด  640,732,710 เสียง ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
   

ประธานฯ แถลงว่า ในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้มีกรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 4 คน ดงันี ้คือ (1) นายชยัยทุธ ศรีวิกรม ์
(2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุดบรรทัด และ (4) นายอนันต ์เลา้หเรณู ซึ่งไดแ้จ้งว่าจะไม่ขอรบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีก     
เมื่อครบวาระ จึงเสนอแต่งตัง้ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์ิวฒัน ์เป็นกรรมการอิสระแทน 

ในการประชุมครัง้นี ้มีการเปล่ียนแปลงกรรมการ 2 ท่าน คือ นายอนนัต ์เลา้หเรณู และนายศกัดา มณีรตันฉัตรชัย ไดข้อ
ลาออกโดยมีผลในวนัท่ี 19 เมษายน 2567 กรรมการปัจจุบันเป็นกรรมการมาตัง้แต่จดทะเบียนเขา้ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย                
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ผมมีความพอใจและภาคภูมิใจในประสิทธิภาพของการบริหารของคณะกรรมการชุดนีม้าก เพราะว่าท าให้บริษัทฯ มีความเติบโต 
กา้วหนา้อย่างมั่นคงมาตลอด 19 ปี แต่เมื่อมีการเปล่ียนแปลงกรรมการจะไดเ้ห็นวิสัยทศันใ์หม่ๆ หรือนวตักรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์
กบับรษิัทฯ จึงขอใหก้รรมการใหม่ทัง้ 2 ท่านมอบวิสยัทศันต์่อผูถื้อหุน้  

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์ิวฒัน ์ไดก้ล่าวว่า เป็นเกียรติที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ ซึ่งทุกท่านจะเห็นว่าทกุธุรกิจ
ตอ้งเผชิญการเปล่ียนแปลงและสงครามตะวนัออกกลางที่ท  าใหเ้กิดผลกระทบต่อธุรกิจทัง้ดา้นมหภาค และจุลภาค ดงันัน้จะน าความรู้
ความสามารถที่มีเพื่อท าหนา้ที่ใหด้ีที่สดุเท่าที่จะท าได ้

นายจกัร จุลเกียรติ ไดก้ล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ไดเ้ขา้มาร่วมงานกับบริษัทฯ ที่มีคุณภาพสงู และด าเนินงานมาอย่าง
ยาวนาน ในฐานะมณัฑนากรจะพยายามใชค้วามรูค้วามสามารถทัง้หมดที่มีใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ ต่อไป 

 นางสาวชนญั โพธ์ิประสาท พิธีกร ไดช้ีแ้จงโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิในดา้นต่างๆ และผลงานในปีที่ผ่านมา แลว้มีมติเห็นชอบใหเ้สนอแต่งตัง้
กรรมการทั้ ง 4 คนกลับเข้าด ารงต าแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง คื อ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี  ชันทอง                                  
(3) นายสาธิต สุดบรรทัด และ (4) นายอนันต ์เลา้หเรณู ซึ่งไดแ้จง้ว่าจะไม่ขอรบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ จึงเสนอ
แต่งตัง้ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์ิวฒัน ์เป็นกรรมการอิสระแทน ดว้ยเหตผุลดงัต่อไปนี ้

(1) ทัง้ 4 คน เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอนัเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  

(2) ทัง้ 4 คน มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทจดทะเบียน ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และ
ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

(3) ในรอบปีที่ผ่านมากรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 คน ไดป้ฏิบัติหน้าที่อย่างสม ่าเสมอในรอบปีที่ผ่านมา โดย       
ในระหว่างการประชมุไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีหลากหลาย ที่เป็นประโยชนก์บับรษิัทฯ 

(4)  ส าหรบัผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายละเอียดตามที่ปรากฎในหนงัสือเชิญประชุม
ซึ่งจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุคนล่วงหนา้แลว้ ซึ่งมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

(4.1)  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ์ปัจจบุนัด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาไดป้ฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่งเป็นอย่างดี มีการติดตามสอบถามในประเด็นส าคัญต่างๆ อย่างใกลช้ิด โดยเฉพาะในเรื่องของ
แผนสืบทอดต าแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการคัดสรรพนักงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารที่ส  าคัญ       
ทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมความพรอ้มพนักงานที่จะเกษียณอายุในอนาคต และการสรรหาผูบ้ริหารระดับสูงที่มีความรู ้
ความสามารถ และมีศักยภาพเขา้มาเป็นผูสื้บทอดต าแหน่งตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการ ก.ส.ต. รวมทัง้การวางแผน
พัฒนาอัตราก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้และควบคุมอัตราก าลังคนของบริษัทฯ             
ใหเ้พียงพอหรือเท่าที่จ  าเป็น เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุในการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ   

(4.2) นายอัศนี ชันทอง ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิต (ก.ท.น.) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหน่งเป็นอย่างดี ใหค้วามส าคญักบัการน านวตักรรมมาพฒันากระบวนการ
ผลิต การพฒันาสินคา้ใหม่ การปรบัปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิต การจดัการดา้นพลงังาน โดยจดัท า
โครงการลดการใช้พลังงาน โครงการติดตั้ง Solar Rooftop CT-KK ขนาด 152 kw. หลังจากประสบความส าเร็จในการติดตั้ง Solar 
Rooftop AAC-SB ด้านนวัตกรรมได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย โดยการน าหุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาทดแทน
แรงงานคนในจุดที่มีการท างานหนัก จุดที่การท างานซ า้ๆ และจุดเส่ียงที่เกิดอุบัติเหตุไดง้่าย ซึ่งในปัจจุบันไดพ้ัฒนาหุ่นยนตม์าแลว้ 6 
โครงการ และระบบอตัโนมตัิอีก 5 โครงการ รวมทัง้สิน้ 11 โครงการ สามารถลดแรงงานคนไดม้ากกว่า 40 คน และยงัอยู่ระหว่างด าเนินการ
อีกหลายโครงการ รวมทัง้ในปี 2563 บริษัทฯ ไดส่้ง โครงการปรบัปรุงประสิทธิภาพเครื่องมนหัวโคง้ไมร้ัว้ตราเพชร เขา้ประกวด Thailand 
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Kaizen Award 2020 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ น (ส.ส.ท.) โดยไดร้ับรางวัล Bronze Award ในกลุ่ม Genba Kaizen  
จากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 369 โครงการจาก 112 องค์กร โดยคณะกรรมการ ก.ท.น. เชื่อว่าพนักงานของบริษัทฯ มีความรู ้
ความสามารถในการสรา้งนวตักรรม และเป็นหวัใจส าคญัในการสรา้ง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไป
อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปในอนาคต  

(4.3) นายสาธิต สุดบรรทัด ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
เทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิต รวมทัง้ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง และประธานกรรมการความยั่งยืน 
ประธานกรรมการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน (CAC) และดูแลส านักงานลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา      
ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหน่งเป็นอย่างดี โดยไดบ้รหิารจดัการ และพฒันาปรบัปรุงระบบการขายและการตลาดใหม้ีประสิทธิภาพและ
มีความทันสมัยเพิ่มขึน้ มีการน าเทคโนโลยีการส่ือสารออนไลน์ เช่น Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, TikTok, Line 
Official Account และ Mobile Application ภายใต้ชื่อ @DiamondBrandOfficial เพื่อให้การส่ือสารการใช้สินค้าอย่างถูกวิธี 
สอดคลอ้งกับสงัคมยุคปัจจุบนั รวมทัง้ขายสินคา้ออนไลน ์ผ่าน Facebook Live และผ่านระบบ Web Sale เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลดา้นการขายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลสายงานผลิตและวิศวกรรม และสายงานบริหารกลาง ให้มีการท างานที่
สอดคลอ้งเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัตามวตัปุระสงค ์และเป้าหมายหลกัของบรษิัทฯ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั ท าใหย้อด
การขายสินคา้และบริการเพิ่มขึน้ มีตน้ทุนการผลิตที่ลดลง และมีก าไรเพิ่มขึน้มากอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2563 ถึง 2565     
ที่เกิดสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) อย่างรุนแรงกระจายไปทั่วโลก รวมทัง้ประเทศไทย 
ซึ่งหลายธุรกิจตอ้งปิดกิจการไป แต่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ กลบัโดดเด่น ถึงแมภ้าวะการแข่งขนัมีความรุนแรง และภาวะ
เศรษฐกิจตกต ่าอย่างไม่เคยปรากฏ มาก่อน รวมทัง้ก าลงัซือ้ที่หดตวั 

(4.4)  เนื่องจาก นายอนันต์ เล้าหเรณู  ได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่ อครบวาระ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอแต่งตัง้ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์ิวัฒน ์ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายอนนัต ์เลา้หเรณ ู
ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  39 (ประจ าปี 2567) วันที่  19 เมษายน 2567 ตามที่
คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้สรรหาและเสนอแนะ โดยพิจารณาประวัติและคุณสมบัติต่างๆ ของ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน ์
ดงัต่อไปนี ้ 

(4.4.1) เป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถ ทกัษะ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะดา้นที่เป็น
ประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ  

(4.4.2) เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน  

(4.4.3) เป็นผูท้ี่ไม่ไดป้ระกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ  
ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น ในลกัษณะที่มีส่วนไดเ้สียหรือไดร้บัผลประโยชนแ์ต่อย่างใดทัง้สิน้ 

(4.4.4) เป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทจดทะเบียนไดต้ามขอ้ก าหนด
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และบทบญัญัติกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความ
คิดเห็น และซกัถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการ ซึ่งไดแ้จง้ว่าไม่ขอรบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอีกเมื่อครบ
วาระ โดยกรรมการทุกคนที่ออกตามวาระดังกล่าวขา้งตน้ มีส่วนไดเ้สียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี ้โดยเสนอ
พิจารณาแต่งตัง้เป็นรายบคุคล ดงันี ้
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(1) ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ์ที่พน้จากต าแหน่งตาม
วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง  

มติ  ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ที่พน้จากต าแหน่งตาม
วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 640,707,510 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.98 
ไม่เห็นดว้ย                                      24,200  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.01 
งดออกเสียง                                      1,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.01 
บตัรเสีย                                       -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมด  640,732,710  เสียง ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(2)  ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ นายอัศนี ชันทอง ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง  

มติ  ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ นายอัศนี ชันทอง ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 639,659,410 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.83 
ไม่เห็นดว้ย                                      24,200  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.01 
งดออกเสียง                               1,049,100 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.16 
บตัรเสีย                                       -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมด  640,732,710  เสียง ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(3)  ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ นายสาธิต สุดบรรทัด ที่พน้จากต าแหน่งตาม
วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง  

มติ    ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ นายสาธิต สุดบรรทัด ที่พน้จากต าแหน่งตาม
วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 634,731,610 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       99.06 
ไม่เห็นดว้ย                                     -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.00 
งดออกเสียง                               6,001,100 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.94 
บตัรเสีย                                       -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมด  640,732,710  เสียง ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(4)  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เข้าด ารง
ต าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ แทนนายอนนัต ์เลา้หเรณ ูซึ่งไดแ้จง้ว่าไม่ขอรบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ 
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มติ   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เข้าด ารง
ต าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ แทนนายอนันต ์เลา้หเรณู ซึ่งไดแ้จง้ว่าไม่ขอรบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ  ตามที่
เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 640,731,610 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       99.99 
ไม่เห็นดว้ย                                     -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.00 
งดออกเสียง                                      1,100  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.01 
บตัรเสีย                                       -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมด  640,732,710   เสียง ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6   พิจารณาก าหนดผลตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากนายชัยยุทธ ศรีวิกรม ์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  ไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมในครัง้นีไ้ด ้เนื่องจากสุขภาพไม่อ านวย จึงขอให้นายกฤช กุลเลิศประเสริฐ ไดก้ล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนด
ผลตอบแทนกรรมการ ในวาระการประชมุนี ้

นายกฤช กุลเลิศประเสริฐ ไดช้ีแ้จงโดยสรุปว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง 
ก าหนดว่า หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษัท และวรรค
สองก าหนดว่า ในกรณีที่ขอ้บงัคบัของบรษิัทมิไดก้ าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 35 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน 
เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมตัิ ซึ่ง
อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้กรรมการอาจไดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบรษิัทฯ 

บริษัทฯ ก าหนดหลักเกณฑก์ารพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบอา้งอิงกับอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกันในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการด าเนินงานในแต่ละปีแลว้จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 ดงันี ้

(1)   คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดร้บัผลตอบแทน ดงันี ้
(1.1)  ผลตอบแทนประจ าเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการได้รับ     

เดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจ านวน 11 คน ไดร้บัเดือนละ 50,000 บาทต่อคน 
(1.2)  โบนสักรรมการประจ าปี เนื่องจากปี 2566 บริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบจากราคาวตัถุดิบและตน้ทุนพลงังานที่

ปรบัเพิ่มขึน้ แต่บริษัทฯ ยงัคงมีผลประกอบการในปี 2566 ที่ดี จึงเสนอจ่ายโบนสักรรมการประจ าปี 2566 เพิ่มขึน้จากปีก่อน ดงันี ้
ประธานกรรมการเพิ่มขึน้จาก 350,000 บาท เป็น 400,000 บาท และกรรมการจ านวน 11 คน เพิ่มขึน้จากคนละ 300,000 บาท 
เป็นคนละ 350,000 บาท   

(2)  คณะกรรมการชดุย่อย ไดร้บัผลตอบแทนประจ าเดือน โดยที่ผ่านมาบรษิัทฯ ไดจ้่ายผลตอบแทนใหค้ณะกรรมการ 
ชดุย่อย 4 คณะ ดงันี ้
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(2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน ไดร้บัผลตอบแทนประจ าเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือนให้
คงไวเ้ท่าเดิม โดยประธานกรรมการตรวจสอบไดร้บัเดือนละ 30,000 บาท ส าหรบักรรมการตรวจสอบจ านวน 2 คน ไดร้บัเดือนละ 
20,000 บาทต่อคน 

(2.2)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจ านวน 3 คน ไดร้บัผลตอบแทนประจ าเดือน ซึ่งจ่ายเป็น
จ านวนคงที่ทุกเดือนใหค้งไวเ้ท่าเดิม โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดร้บัเดือนละ 20,000 บาท ส าหรบั
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จ านวน 2 คน ไดร้บัเดือนละ 10,000 บาทต่อคน 

(2.3)  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการจ านวน 3 คน ได้รบัผลตอบแทนประจ าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่                
ทุกเดือน ให้คงไวเ้ท่าเดิม โดยประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการไดร้บัเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการก ากับดูแลกิจการ
จ านวน 2 คน ไดร้บัเดือนละ 10,000 บาทต่อคน 

(2.4) คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตจ านวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมการผลิตที่เป็นผูบ้รหิาร 4 คน และกรรมการเทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิตที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร 1 คน โดยจ่ายผลตอบแทน
ใหก้บักรรมการเทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิตที่ไม่เป็นผูบ้รหิารไดร้บัผลตอบแทนประจ าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทกุเดือนให้
คงไวเ้ท่าเดิม โดยประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตไดร้บัเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการเทคโนโลยีและ
นวตักรรมการผลิตไดร้บัเดือนละ 10,000 บาทต่อคน 

หลังจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 
และซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 ตาม
รายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ โดยมติที่ประชุมในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมถือหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม 
(2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส าหรบัวาระนีก้รรมการทุกคนมีส่วนไดเ้สีย
โดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชมุนี ้

มติ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 ตามที่เสนอขา้งตน้ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย   621,944,110 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   97.06 
ไม่เห็นดว้ย     1,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.01 
งดออกเสียง                      18,787,600 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     2.93 
บตัรเสีย   -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมด  640,732,710  เสียง ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี 

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี ตอ้งผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายใหน้ายศกัดา มณีรตันฉัตรชยั ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ้จงหลกัเกณฑก์าร
พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี 2567 ในวาระการประชมุนี ้

นายศักดา มณีรตันฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชีแ้จงโดยสรุปว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่
เก่ียวกับการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ใหด้  าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดซึ่งตาม 
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดว่า ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบรษิัทฯ ทุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 
ก าหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ด  ารงต าแหน่งหน้าที่ ใดๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี ้ตามประกาศ
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 ไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งจัดใหม้ีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชี หากผูส้อบ
บญัชีรายเดิมปฎิบตัิหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแลว้ 7 รอบบญัชีติดต่อกัน โดย
สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายใหม่ที่สงักัดส านกังานสอบบญัชีเดียวกันผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้อย่างไรก็ตามบรษิัทฯ จะแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีรายที่พน้จากการปฏิบัติหนา้ที่เนื่องจากการหมุนเวียนผูส้อบบัญชีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ได ้เมื่อพน้ระยะเวลา
อย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีนบัแต่วนัท่ีผูส้อบบญัชีรายดงักล่าวพน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีที่มีคุณสมบตัิ คณุภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็น
อิสระในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ประสบการณด์า้นการตรวจสอบบญัชีอยู่ในเกณฑท์ี่ดีตลอดมา เมื่อไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบปรมิาณงาน
และอตัราค่าตอบแทนแลว้ จึงไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีรายเดิมจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบตัิเป็นผูส้อบ
บญัชีบริษัทจดทะเบียนตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุที่จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกคน
ล่วงหน้าแลว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี      
รายเดิมจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ตามรายชื่อต่อไปนี ้คนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2567  

(1)   นางสาวฌัลลิกา ปัญญา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 11872 (เป็นผูส้อบบญัชีรายใหม่ แทนนางสาวชนารตัน ์จนัหวา 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 9052) หรือ  

(2)   นางสาวธัญลกัษณ ์เกตแุกว้ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ 
(3)   นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 10042  
ทัง้นีใ้นกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้รษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 

จ ากัด จดัหาใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชี และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ได ้

โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจดัท างบการเงินรวมรายไตรมาส
และประจ าปี 2567 รวมเป็นจ านวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งเท่ากบัปีก่อน 

หลังจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น
และซกัถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายใหม่ จากส านกังานบญัชีเดิม 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2567 โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี       
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดท างบการเงินรวมรายไตรมาสและประจ าปี 2567 รวมเป็นจ านวนเงิน 1,620,000 บาท                   
ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแลว้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวฌัลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 11872 หรือนางสาวธัญลกัษณ ์เกตุแกว้ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล 
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด คนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบัญชีของ
บรษิัทฯ ประจ าปี 2567 โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจดัท างบการเงินรวม
รายไตรมาสและประจ าปี 2567 รวมเป็นจ านวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งเท่ากบัปีก่อน ทัง้นีใ้นกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าว
ขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด จัดหาใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนุญาตท่านอื่นของบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว
ขา้งตน้ได ้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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เห็นดว้ย    640,731,710 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   99.99 
ไม่เห็นดว้ย      1,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.01 
งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
บตัรเสีย            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมด  640,732,710  เสียง ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดบททั่วไป ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องตามที่
กฎหมายก าหนด 

ประธานฯ แถลงว่า เพื่อให้ขอ้บังคับของบริษัทฯ สอดคลอ้งกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2565 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ เรื่องหลักเกณฑก์ารส่งหนงัสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2565 และ
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่องการโฆษณาทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2565 จึงขอแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ หมวดบททั่วไป 
ขอ้ 3 รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน) ข้อความทีแ่ก้ไขใหม่ 
หมวดบททั่วไป 

ขอ้ 3. ขอ้ความอื่นที่มิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บังคับนี ้ใหถื้อและบังคับ
ตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 

ข้อ 3. ในกรณีที่บริษัท หรือคณะกรรมการมีหน้าที่ ต้องส่ง
หนังสือ หรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของ
บริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค ์หรือยินยอมให้
ส่งหนังสือ หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท
หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือ หรือเอกสารน้ันโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียน
ก าหนด 

ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับนี้ก าหนดให้บุคคลใด
มีหน้าที่ หรือจะบอกกล่าว เตือน แจ้งความหรือโฆษณา
ข้อความใดๆเกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบ
โดยทางหนังสือพิมพน้ั์น บุคคลดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณา
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได้ตามหลักเกณฑท์ีน่ายทะเบียน
ก าหนด 

ทั้งนี้ ข้อความอื่นท่ีมิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและ
บงัคบัตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 

 
ทั้งนี ้ในกรณีที่บริษัทฯ น าข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างตน้ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดอ้นุมัติแลว้ไปจดทะเบียนต่อ     

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด อาจจะตอ้งมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยค าบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด
ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รบัมอบอ านาจของบริษัทฯ มีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติม 
เปล่ียนแปลง ตดัออกหรือยกเลิกขอ้ความไดอ้ีกตามที่นายทะเบียนบรษิัทมหาชนจ ากดัตอ้งการใหแ้กไ้ขไดท้กุประการ 

หลังจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีค  าถาม  จึงเสนอที่ประชุม         
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ หมวดบททั่วไป ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งตามที่กฎหมายก าหนด โดยมติ
วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น  
ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ หมวดบททั่วไป ขอ้ 3 เพื่อให้
สอดคลอ้งตามที่กฎหมายก าหนด รายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย    640,731,710 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   99.99 
ไม่เห็นดว้ย      1,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.01 
งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
บตัรเสีย            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมด  640,732,710  เสียง ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

  หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม ดงัต่อไปนี ้

 นายปองพล จักรกาญจน ์ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามว่า ขอ้มูลในแบบ 56-1 One Report (ประจ าปี 2566) หนา้ที่ 182 
ระบุว่า “ปี 2566 บริษัทฯ ไดม้ีขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอรร์ปัชนัจ านวน 1 เรื่อง ซึ่งส านกังานตรวจสอบภายในฯ ไดส้รุปปิดเรื่อง
โดยเป็นเรื่องที่ไม่มีผลกระทบกับการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั” และหนา้ที่ 183 ระบุว่า “ลงบนัทึกขอ้มลูจากผูร้อ้งเรียน  
ดังนี ้(1) ชื่อผูร้อ้งเรียน แยกเป็น บุคคลภายนอก หรือบุคคลภายใน ยกเวน้กรณีที่ไม่ไดร้ะบุชื่อ (2) วันที่รอ้งเรียน  (3) ชื่อบุคคล หรือ
เหตุการณ์ที่รอ้งเรียน (4) ชื่อผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ (5) ข้อมูลที่เก่ียวข้องอื่นๆ” นั้น และในช่วงปี 2566 ได้รับการแจ้งผลการ
ด าเนินการในเรื่องที่รอ้งเรียนเรียบรอ้ยแลว้ กรณีดงักล่าวเป็นกรณีเดียวกบัที่ระบไุวใ้นหนา้ที่ 182 หรือไม่ 

 นายศักดา มณีรตันฉัตรชัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดต้อบชีแ้จงว่า บริษัทฯ ไดด้  าเนินการตั้ง
กรรมการขึน้มาตรวจสอบ สอบสวนขอ้เท็จจรงิ และรายงานใหป้ระธานบริษัทฯ ไดร้บัทราบจากการพิจารณาดงักล่าวไดล้งความเห็นว่า
ให้ด าเนินการลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัทฯ หลังจากนั้นได้แจ้งผลของการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนไดร้บัทราบเรียบรอ้ยแลว้ 
ส าหรบัการลงโทษอย่างไรนัน้เป็นความลบัของบรษิัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยได ้

 นายปองพล จกัรกาญจน ์ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามว่า กรณีที่รอ้งเรียนไปนัน้มี 2 กรณี คือ (1) เก่ียวกับขอ้บงัคบัการ
ท างาน เก่ียวกบัการใชอ้  านาจบงัคบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท างานส่วนตวัของผูบ้งัคบับญัชาในเวลางาน (2) ผิดต่อนโยบายการต่อตา้นการ
ทจุรติคอรร์ปัชนั จึงอยากทราบว่าจากการตรวจสอบแลว้ผิดทัง้ 2 กรณีหรือไม่ครบั 

 นายศกัดา มณีรตันฉตัรชยั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดต้อบชีแ้จงว่า จากการสอบสวนมีเคา้โครง
เก่ียวกบัเรื่องการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั และอีกหนึ่งเรื่องนัน้ บรษิัทฯ ไม่เคยมีกฎระเบียบเก่ียวกบัการด าเนินการในเรื่องนัน้จึงให้
คณะกรรมการพิจารณาสอบสวนว่าจะลงโทษอย่างไร และไดร้ายงานใหป้ระธานบรษิัทฯ รบัทราบแลว้  

 นายประกิต ประทีปะเสน ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีความภูมิใจมากว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทุจริต                      
คอรร์ปัชนั กรณีที่ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามมานัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการจดัการไดพ้ิจารณา
แลว้ว่าไม่ใช่การทจุรติแต่เป็นเรื่องของการเขา้ใจผิดเท่านัน้  

 นายปองพล จักรกาญจน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่ามีกระบวนการอย่างไร มีวิธีการจัดการ หลังจากผ่าน
กระบวนการสอบสวนแลว้  

 นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี ้แจงว่า เรื่องที่รอ้งเรียนเข้ามา ฝ่ายจัดการได้ท าการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน มีการลงโทษภายในบรษิัทฯ แต่อย่างไรก็ดีในบางเรื่องมีความไม่ชดัเจน ซึ่งในปัจจุบนัไดด้  าเนินการในเรื่องนี ้
เรียบรอ้ยแลว้ และไดก้ าหนดเป็นกฎระเบียบบรษิัทฯ เพื่อปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งต่อไป 
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 นายชยพล ประเสริฐกมลชยั ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดข้อให้นายจกัร จุลเกียรติ กรรมการ ไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกับประวัติ
เพิ่มเติมต่อผูถื้อหุน้  

 นายจกัร จุลเกียรติ กรรมการอิสระ ไดช้ีแ้จงว่า ปัจจุบนัไดป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั คือ บรษิัท ดีไฟน ์สตดูิโอ จ ากดั ซึ่งไดด้  าเนิน
ธุรกิจมาแลว้ 20 ปี เป็นธุรกิจเก่ียวกบัการออกแบบและตกแต่งภายใน เช่น รา้นอาหาร หอ้งตวัอย่างของบรษิัทอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้  

 นายชยพล ประเสรฐิกมลชยั ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามผูส้อบบญัชีว่า บรษิัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั มีการ
น าระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาใชใ้นการตรวจสอบกบับรษิัทฯ หรือไม่ 

 นางสาวชนารตัน์ จันหวา ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 ไดช้ีแ้จงว่า ส าหรบัการวางแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  (KPMG) ได้มีการพัฒนาระบบโปรแกรมและเครื่องมือต่างๆ ส าหรับการ
ตรวจสอบบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันก็ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เพื่อท านายอนาคต (Data 
Analytics) และการวิเคราะหร์ายการคา้ที่ส  าคญัที่บรษิัทฯ บนัทึกบญัชี โดยน าระบบโปรแกรมและซอฟแวรเ์ขา้มาตรวจสอบมากยิ่งขึน้ 
เช่น การสุ่มตรวจสอบรายการทรพัยสิ์นของบริษัทฯ โดยใชซ้อฟแวรเ์พื่อสุ่มเลือกรายการทรพัยสิ์นท่ีมีความผิดปกติหรือมีความเส่ียง
เก่ียวกบัการทุจรติเพื่อน ามาตรวจสอบ และการใชซ้อฟแวรส์ าหรบัการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้มลูรวมทัง้การท ารายงานต่างๆ เพื่อลด
การใชเ้วลาและท าใหก้ารท างานมีระบบมากขึน้   

 นายชยพล ประเสรฐิกมลชยั ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามผูส้อบบญัชีเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั มีการใชร้ะบบโปรแกรมและซอฟแวรต์่างๆ เพื่อช่วยในการตรวจสอบมากขึน้ ดงันัน้ปีหนา้สามารถลดราคาค่าสอบบญัชีลงไดห้รือไม่ 

 นางสาวชนารตัน ์จันหวา ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 ไดช้ีแ้จงว่า ส าหรบัระบบโปรแกรมและซอฟแวร์
ต่างๆ เป็นการลงทนุของ KPMG ทั่วโลก เพื่อใหบ้ริษัทในเครือข่ายของ KPMG ทั่วโลกไดใ้ชง้านระบบโปรแกรมและซอฟแวรต์่างๆ ซึ่ง
บรษิัทในเครือข่ายท่ีเป็นผูใ้ชง้านก็ตอ้งจ่ายค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันัน้จึงเป็นการลงทนุระยะยาวเพ่ือใหก้ารตรวจสอบ
บญัชีมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ขณะเดียวกนัท าใหพ้นกังานสอบบญัชีในทีมที่เขา้ไปตรวจสอบสามารถไปตรวจสอบในเรื่องที่ซบัซอ้นมาก
ขึน้ที่ระบบโปรแกรมและซอฟแวรไ์ม่สามารถท าได ้ เพื่อให้มั่นใจว่าความเส่ียงทุกดา้นที่เก่ียวข้องกับงบการเงินไดถู้กตรวจสอบ
ครบถว้นและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชี ส าหรบัค่าสอบบญัชีที่เสนอมาในปีนีม้ีความเหมาะสมแลว้ ซึ่งราคาค่าสอบบัญชี
ยงัคงเท่าเดิมมาเป็นระยะเวลา 3 ปี แลว้  
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้คนใดมีเรื่องที่จะเสนอใหท้ี่ประชมุนีพ้ิจารณาอีกหรือไม่ 

  ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดเขา้พิจารณาอีก 

 ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชมุและกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุคนท่ีสละเวลามาเขา้ประชมุในครัง้นี ้   

 ปิดประชมุเวลา 12.40 น. 
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นายกฤช กลุเลิศประเสรฐิ   
เลขานกุารบรษิัทฯ 
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